

Số: /KHĐT - KTN

V/v thông báo kết quả trả lời kiến nghị  
doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối  
thoại doanh nghiệp của Thường trực  
Thành ủy năm 2023

Hải Phòng, ngày tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Hiệp hội doanh nghiệp quận Kiến An  
(địa chỉ tại: Số 294 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1913-TB/TU ngày 28/12/2023 thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023; Ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Văn bản số 7367/VP-TC2 ngày 30/10/2023 về việc rà soát, hoàn thiện câu trả lời đối với các câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại doanh nghiệp của Thường trực Thành ủy và tổng hợp kết quả tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp quý III/2023.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Anh Quân tại Văn bản số 798/VP-TCNS ngày 05/02/2024 về việc thông báo ý kiến của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp năm 2023.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và trả lời kiến nghị của doanh nghiệp trước, trong và sau hội nghị đối thoại như sau:

**Kiến nghị:** “ Thành phố đề xuất Trung ương xây dựng khu đặc thù riêng để tạo điều kiện tốt cho việc đầu tư phát triển thành phố ”.

**Trả lời:**

Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023. Theo đó, nội dung Quyết định đã xác định “Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, trong đó có Khu thương mại tự do với việc vận dụng một số cơ chế, chính sách đột phá, nổi trội đang được áp dụng tại các khu thương mại tự do thành công trên thế giới” là một trong các đột phá phát triển của thành phố trong thời kỳ quy hoạch. Dự kiến, Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố có diện tích khoảng 20.000 ha trên địa bàn các quận, huyện: Đồ Sơn, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, An Lão.

Ngày 07/9/2023, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác phối hợp nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm thành lập Khu thương mại tự do tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải

Phòng. Theo đó, dự kiến sẽ xây dựng Khu thương mại tự do có một số cơ chế chính sách phát triển đã được áp dụng theo kinh nghiệm quốc tế tối ưu, tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư chiến lược lớn ở trong và ngoài nước đến đầu tư, tạo ra động lực mới, góp phần phát triển thành phố Hải Phòng thực sự trở thành một trung tâm kinh tế lớn của đất nước, đến năm 2030 ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á, đến năm 2045 trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới.

Việc thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam thành phố, trong đó có Khu thương mại tự do nêu trên sẽ tạo điều kiện tốt hơn nữa trong thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông tin đến đơn vị được biết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- GD Sở, PGĐ T.T.H.Yến;
- Lưu: VT, KTN.PNH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Thị Hải Yến**